



ประจำวันที 21 มกราคม 2559

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเขตอำนาจศาลยุติธรรม และศาลปกครองในคดีละเลยต่อหน้าที่



เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเขตอำนาจศาลยุติธรรมและศาลปกครองในคดีละเลยต่อหน้าที่ โดยมีนายจิระพัทธ์ พันธุ์ทวี เลขานุการศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้พิพากษา นักวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรามามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมประชุมมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นคดีพิพาทที่ถูกบัญญัติขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งก่อนหน้านี้นักกฎหมายไทยจะคุ้นเคยกับคำว่า ‘ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่’ ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ใช้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 แต่การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลปกครองนี้มิใช่การฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามความหมายของคดีอาญา ซึ่งประสงค์จะให้ลงโทษทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากแต่เป็นการฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดว่าให้ต้องปฏิบัติ คดีประเภทนี้อาจมีเนื้อหาหรือคำขอที่กระทบกับสิทธิหรือหน้าที่ของเอกชนฝ่ายอื่น ซึ่งเป็นเรื่องคาบเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนในทางแพ่ง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาศาลยุติธรรม และโดยที่แนวคิดเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ในระบบกฎหมายไทย ซึ่งนำมาจากมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนของเอกชนโดยฝ่ายบริหารของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ดังนั้น เมื่อนำมาบัญญัติให้เป็นอำนาจของฝ่ายตุลาการแล้ว ย่อมมีปัญหาความคาบเกี่ยวกันระหว่างเขตอำนาจศาลในระบบศาลคู่ การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหลักกฎหมายและพัฒนางานของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งลดปริมาณการโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล และยังเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทางปกครองในการพัฒนากิจกรรมทางปกครองขององค์กรต่อไป...”

/ศาลจังหวัดหัวหิน...

ศาลจังหวัดหัวหินเปิดทำการกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว



เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายอติคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวในสำนักงานประจำศาลจังหวัดหัวหิน” โดยมี นางสาวพรพิมล ไชจิรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน กล่าวรายงาน ณ อาคารศาลจังหวัดหัวหิน ในกรณีนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้กล่าวว่า “...ปัจจุบันอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิดข้อพิพาทหรือเกิดคดีพิพาทที่มีนักท่องเที่ยวเป็นคู่กรณี ทั้งคดีแพ่งหรือคดีผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการของนักท่องเที่ยว และคดีอาญาที่นักท่องเที่ยวตกเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจำเลย การเปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวในสำนักงานประจำศาลจังหวัดหัวหิน โดยกำหนดให้ระบบงานศาลเป็นระบบงานพิเศษเพื่อรองรับคดีที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระบวนการยุติธรรม และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศไทยต่อไป...”

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล”

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล” ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา F.M. 87.5 MHz ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เป็นการนำเสนอเรื่อง “ศาลยุติธรรมกับ AEC” โดยนายสรวิศ ลิ้มปริงซี่ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

อ่าน “สื่อศาล” ทาง e-mail รวดเร็วกว่า

ท่านที่ต้องการรับข่าวทาง e-mail ขอให้แจ้ง e-mail ของท่านไปที่ newscoj@gmail.com